




**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÙNG VƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------

Số: /CV-HV

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 4 năm 2014

"V/v giải trình ý kiến kiểm toán nhấn mạnh
trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013"

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Hùng Vương ("Công ty") đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con (sau đây gọi chung là "Tập đoàn") cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam ("EY Việt Nam"). Trong Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 do EY Việt Nam phát hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 có đoạn Vấn đề cần nhấn mạnh liên quan đến các khoản nợ tiềm tàng chủ yếu liên quan đến thuế chống bán phá giá ("ADT").

Công ty Cổ phần Hùng Vương xin có ý kiến giải trình như sau:

Tập đoàn có các khoản nợ tiềm tàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 chủ yếu liên quan đến ADT. Từ tháng 7 năm 2004, theo yêu cầu của Bộ Thương mại Mỹ ("BTM Mỹ"), các công ty xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ sẽ chịu các mức thuế suất khác nhau tùy vào kết quả kiểm tra của BTM Mỹ. ADT được tính toán và thu bởi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ trước khi hàng hóa được nhập khẩu vào Mỹ. Do công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Giang (là công ty con của Công ty) xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ, nên Tập đoàn thuộc đối tượng bị chi phối của luật này.

Do các kỳ kiểm tra (POR) lần thứ 9 và 10 của BTM Mỹ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2011 đến ngày 31 tháng 7 năm 2012 và từ ngày 1 tháng 8 năm 2012 đến ngày 31 tháng 7 năm 2013 chưa được công bố chính thức, kết quả sau cùng của vấn đề này hiện tại chưa thể xác định được. Theo đó, Tập đoàn chưa trích lập dự phòng cho bất kỳ khoản nợ nào có thể phát sinh liên quan đến vấn đề này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, ngoại trừ các khoản thuế đã được trả dựa trên mức thuế suất được thông báo trong các POR trước (lần 7 và 8).

Chúng tôi đã thuyết minh đầy đủ nội dung khoản thuế trên như một khoản công nợ tiềm tàng và chưa ghi nhận khoản nợ nào trong báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013, phù hợp với hướng dẫn và yêu cầu Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng.



Do mức độ quan trọng của vấn đề nêu trên và để lưu ý người sử dụng báo cáo tài chính, EY Việt Nam đã trình bày nội dung vấn đề này trong đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” trên Báo cáo kiểm toán độc lập phát hành ngày 31 tháng 3 năm 2014 theo yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 706 – Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.

Trên đây là nội dung giải trình về Ý kiến kiểm toán nhấn mạnh của EY Việt Nam về Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013. Kính trình Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận.

Trân trọng,

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG



Dương Ngọc Minh
Tổng Giám đốc

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Chúng tôi đồng ý với nội dung giải trình của Công ty Cổ phần Hùng Vương.



Lê Quang Minh
Phó Tổng Giám đốc

